

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับประเทศที่ก่อตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการกำหนดที่มา สถานะ บทบาทหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทที่พึงมีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการว่าด้วยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Principle relating to the status of National Institution for the Promotion and Protection of Human Rights) หรือที่เรียกว่าหลักการปารีส (Paris Principles) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการ

ในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นั้นได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งในระดับองค์กร และภาคประชาสังคมมาเป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมคิด ร่วมดำเนินการทั้งในเชิงประเด็น กระบวนการ หรือขั้นตอนต่าง ๆ ตามภารกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ การมุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน โดยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ และช่องทางในการเปิดโอกาสให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ อาทิเช่น

๑. การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีการลงนามในความตกลงร่วมกันที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค จำนวน ๖ แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้โดยสะดวก โดยเฉพาะการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ ในภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่จะสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองได้โดยใช้ข้อมูลและความรู้ เช่น การสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ การส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยในปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ได้เปิดทำการและมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ([ผลการดำเนินการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คลิกที่นี่](#)) จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่

(๑) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๖๑ - ๓๘๕ - ๐๗๗๑

(๒) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒

โทรศัพท์ : ๐๖๑ -๔๑๕ - ๘๑๔๓

(๓) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก

ที่อยู่ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ ๑๖๙ อาคารสหศึกษา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

โทรศัพท์ : ๐๓๘ - ๑๐๒ - ๓๖๙ ต่อ ๑๐๖

(๔) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก

ที่อยู่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๓๒ - ๔๙๓ - ๒๖๘

(๕) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๙ ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

โทรศัพท์ : ๐๖๕ - ๕๐๔ - ๑๗๐๒

(๖) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่อยู่ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ ๑๘๑ หมู่ที่ ๖ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลอรุณสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘๑ - ๘๔๑ - ๑๖๖๐

๒. การจัดเวทีสาธารณะ การสัมมนา การประชุม การปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและเครือข่าย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วน การแสวงหาข้อเท็จจริง การทำความเข้าใจร่วมกัน และอาจนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนไปยังรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันของทุกฝ่ายจากการดำเนินงานจริง และยังมี การดำเนินงานในรูปแบบกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการร่วมกับกับองค์กรเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งกับองค์กรอิสระ หน่วยราชการ ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และองค์กรภาคประชาสังคมไปร่วมจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ต่างๆ [\(ข่าวเวทีสาธารณะ คลิ๊กที่นี่\)](#)

๓. การเปิดช่องทางให้ภาคประชาชน เครือข่ายเขามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจำปี ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และเพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำรายงานดังกล่าวมีความครบถ้วนในทุกๆ มิติ รับฟังความเห็น ข้อมูลจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะจากหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคประชาสังคม จึงได้จัดทำช่องทางในการที่ฝ่ายต่าง ๆ สามารถนำเสนอข้อมูลหรือความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์ประจำปีได้ทางเว็บไซต์ ([แจ้งข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน คลิกที่นี่](#)) ตลอดจนแจ้งกำหนดปฏิทินในการจัดทำรายงานให้แก่สาธารณชนได้ทราบด้วย ([ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี คลิกที่](#))